



ตามหาข้อพระคัมภีร์

พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเขา จริง หรือ?

โดย เรเบคาห์ เจคแมน
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)

เรื่องนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา

“ราตรีสวัสดิ์ครับ แม่” คาลานขึ้นไปอยู่ที่เตียง “ราตรีสวัสดิ์ค่ะ แม่รักลูกและพระบิดาบนสวรรค์ที่ทรงรักลูก” คุณแม่กอดเขาและปิดไฟ
คาลานจ้องมองเพดาน คุณพ่อคุณแม่บอกเขาเสมอว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเขา แต่นั่นเป็นความจริงหรือ? คาลานไม่ดีพร้อม และบางครั้งเขาทำผิดพลาด พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเขา จริง หรือ?
เขากลั่งตัวบนเตียง คุณพ่อคุณแม่แสดงความรักต่อเขาหลายวิธี เช่น กอดเขา แต่เขาไม่เคยได้รับการกอดจากพระบิดาบนสวรรค์ แล้วเขาจะรู้สึกถึงความรักของพระบิดาบนสวรรค์ได้อย่างไร?
วันต่อมาคือวันอาทิตย์ ขณะที่คาลานแต่งตัวในชุดไปโบสถ์ เขายังสงสัยว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเขาหรือไม่ เขาจะรู้ได้อย่างไรว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักอย่างไรต่อเขา

คาลานกับน้องชายและน้องสาวพยายามนั่งเงียบๆ ที่โบสถ์และฟังผู้พูด คุณแม่ส่งสติเทียนและกระดาษไปให้เซียร์รา ส่วนคุณพ่ออุ้มจอนนี่ไว้บนตัก
แต่คาลานยังคงนึกถึงคำถามของเขา แล้วเขาก็คิดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้
เขาเปิดพระคัมภีร์ คุณพ่อคุณแม่บอกว่าพระคัมภีร์มอรมอนบอกเกี่ยวกับสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เรารู้ พระคัมภีร์มอรมอนอาจจะตอบคำถามของคาลานได้
คาลานเริ่มพลิกหน้ากระดาษ เขาเห็นข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับแอลมาผู้บุตรและแซมมิเอลชาวเลมมัน แต่เขาไม่เห็นคำพูดใดๆ เกี่ยวกับความรักของพระบิดาบนสวรรค์
เมื่อถึงเวลาปฐมวัย คาลานนำพระคัมภีร์มอรมอนมาด้วย เขาอ่านอีกหลายข้อ เขาพบข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความรักที่ด้านหลังของพระคัมภีร์มอรมอน เขาค้นหาดูบางข้อ แต่ยังไม่เห็นอะไรเลยว่าคุณพ่อคุณแม่รักเขาอย่างไร
จากนั้นก็ถึงเวลาเข้าเรียน บราเดอร์และซิสเตอร์วอลเทอร์ส

มอบหมายให้หาข้อหนึ่งในพระคัมภีร์มอรมอนที่แต่ละคนรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ในชั้นเรียน
คาลานเปิดพระคัมภีร์อีกครั้ง
ในที่สุดเขาเห็นข้อหนึ่งที่เขายังไม่ได้อ่าน เกี่ยวกับนิไฟ เมื่อท่านเห็นนิมิตและพบกับเทพ
คาลานรู้สึกอบอุ่นขณะอ่านถ้อยคำของนิไฟเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์ “ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงรักลูกๆ ของพระองค์” (1 นไฟ 11:17) คาลานอ่านข้อนั้นอีกครั้ง เขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอันทรงพลังในใจ เหมือนมีคนกอดแน่น พระบิดาทรงรักเขา จริงๆ!

หลังจากปฐมวัย คาลานตื่นเต้นที่จะบอกคุณแม่ว่าเขาได้เรียนรู้อะไร “พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักลูกทุกคนของพระองค์ พระคัมภีร์มอรมอนกล่าวไว้ตรงนี้ครับ” คาลานบอก “และนั่นหมายความว่าพระองค์ทรงรักผม!”
คุณแม่กอดคาลานแน่น “ใช่แล้วค่ะ พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักลูก มาก”
คาลานรู้สึกมีความสุขมาก เขาอาจไม่สามารถได้รับการสวมกอดจากพระบิดาบนสวรรค์ แต่การรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ดีเหมือนกัน ●

ภาพประกอบโดย ชอย ทานอด



ปัจจุบันคาลานกำลังรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในบราซิล เขายังคงรักข้อนี้จากพระคัมภีร์มอรมอน เขามีความสุขที่ได้แบ่งปันความรักของพระบิดาบนสวรรค์กับผู้อื่น!